



BTG hân hạnh giới thiệu: Hộp Triệu Phú Bí Ẩn

Bạn đã sẵn sàng giành một chỗ giữa các triệu phú? Chào mừng bạn đến Hộp Triệu Phú Bí Ẩn, nơi mỗi lượt quay hứa hẹn sự hồi hộp tìm đập thành thịnh!

Trải nghiệm x2 Wild, kích nổ các trục với chiến thắng bùng nổ và nhân đôi phần thưởng. Khám phá kho báu bị chôn giấu khi Mystery Box™ mở ra những biểu tượng bí mật, biến đổi trò chơi của bạn mỗi lần hé lộ. Sắp xếp 2 hay 3 hộp để mở khóa biểu tượng trùng khớp có nhiệm vụ tăng cường chiến thắng.

Bạn muốn táo bạo? Hãy lao vào Tính Năng Đánh Cược sau mỗi chiến thắng để được gấp đôi hoặc mất trắng! Mở khóa cơ sốt Lượt Quay Miễn Phí với 3, 4 hay 5 Scatter Triệu Phú, nhận 7, 12 hoặc thậm chí là 20 lượt quay miễn phí. Chuẩn bị cho Thang Hệ Số, mỗi Scatter trong Lượt Quay Miễn Phí sẽ cho bạn thêm lượt quay và hệ số khủng. Bạn đã sẵn sàng cho cảm giác hồi hộp tức khắc chưa? Mua Thưởng™ cho bạn 7 Lượt Quay Miễn Phí với giá 45 lần tiền cược, thúc đẩy hành trình bước lên đài triệu phú của bạn.

Sẵn sàng quay, thắng và khắc tên trong giới tinh hoa trong Hộp Triệu Phú Bí Ẩn!

ĐIỂM NHẤN

- Mystery Box hé lộ biểu tượng
- Lựa chọn Đánh Cược Gấp Đôi hoặc Mất Trắng
- Lượt Quay Miễn Phí kèm Thang Hệ Số
- Mua Thưởng™ để mua Lượt Quay Miễn Phí

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	5 x 3
Đường Thắng	243
Tiền Thắng Tối Đa	14.542x
Biến Động	Rất Cao
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 40
Tính Năng	5 (x2 Wild, Mystery Box™, Tính Năng Đánh Cược, Lượt Quay Miễn Phí, Mua Thưởng™)
RTP	86,06% – 86,09%, 94,06% – 94,09%, 96,64% – 96,69%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



x2 Wild

Xem x2 Wild xuất hiện ở trục 2, 3 và 4, sẵn sàng thay thế cho tất cả các biểu tượng, ngoại trừ biểu tượng Scatter, đồng thời nhân đôi tiền thắng.



Mystery Box™

Khám phá những vùng còn bí ẩn với Mystery Box™! Những biểu tượng bí ẩn này chỉ có thể xuất hiện ở trục 2, 3 và 4, lộ ra kho báu bị chôn giấu. Khi 2 hoặc 3 hộp gặp nhau, chúng kết hợp thành một biểu tượng giúp khai mở bí ẩn và khuếch đại chiến thắng.



Tính Năng Đánh Cược

Mỗi chiến thắng kích hoạt nút Đánh Cược, mời gọi bạn tham gia vào cuộc đánh cược táo bạo Gấp Đôi hoặc Mất Trắng! Nhấn nút để giành lấy cơ hội nhân đôi tiền thưởng, đối với những ai mạo hiểm, tiếp tục sự phấn khích với tối đa 5 lượt đánh cược liên tiếp mỗi lần thắng!



Lượt Quay Miễn Phí

Đạt được thành tích quay được 3, 4 hoặc 5 Scatter Triệu Phú để mở ra thế giới Lượt Quay Miễn Phí, mang đến 7, 12 hay 20 lượt quay dành cho bạn. Chuẩn bị cho Thang Hệ Số đầy phấn khích, có 12 bậc phần thưởng tăng dần, đưa tiền thắng của bạn lên mức không tưởng. Kích hoạt thang bằng Scatter và leo lên từng bước, mỗi Scatter nhận được trong Lượt Quay Miễn Phí sẽ đưa bạn lên cao, đồng thời tích lũy thêm Lượt Quay Miễn Phí và hệ số vĩ đại.



Mua Thưởng™

Hòa mình vào trung tâm hành động bằng Mua Thưởng™. Chỉ cần nhấn biểu tượng Mua Thưởng™ để nhận ngay 7 lượt quay miễn phí với giá 45 lần tiền cược.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
Tùy Chọn 86% có Mua Thưởng™	millionairemysterybox	millionaiboxv186	86,06% – 86,09%
Tùy Chọn 94% có Mua Thưởng™	millionairemysterybox	millionaiboxv194	94,06% – 94,09%
Tùy Chọn 96% có Mua Thưởng™	millionairemysterybox	millionairyboxv1	96,64% – 96,69%

Giới thiệu về Big Time Gaming

BTG phải được sử dụng trong mọi tài liệu truyền thông và marketing bằng văn bản cùng với Hộp Triệu Phú Bí Ẩn, Mystery Box™ và Mua Thưởng™. Trò chơi đáp ứng bất kỳ thiết lập nào về chiều cao và chiều rộng. Tuy nhiên, để có được kết quả tốt nhất, phiên bản máy tính của trò chơi nên chơi ở tỷ lệ cửa sổ là 16:9.

Tải xuống gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)